

Cách pha Bean Stalk Sukoyaka M1



Luôn rửa sạch tay của bạn trước khi pha sữa công thức cho trẻ em.

Đổ nước nóng trên 70°C (đã được đun sôi một lần) vào bình sữa trẻ em đã được khử trùng cho đến khi mực nước đạt khoảng một nửa lượng sữa công thức bạn muốn pha.



Bế em bé và cho em bé uống sữa, nhìn vào mắt bé và trò chuyện cùng bé. Nghiêng bình sữa sao cho núm vú cao su luôn được đẩy sữa.



Cho bột sữa công thức được đóng cẩn thận bằng thìa vào (1 thìa khoảng 2,6g, có thể pha được 20ml sữa công thức trẻ em).



Sau khi cho em bé ăn xong, hãy bế bé lên và xoa lưng bé theo hướng lên trên hoặc vỗ vào lưng để bé có thể ợ hơi dễ dàng.



Vì bình sữa sẽ bị nóng nên bạn hãy bọc bằng một chiếc khăn sạch và lắc nhẹ nhàng để hòa tan bột sữa công thức.



Cho nước nóng trên 70°C vào đến khi đạt lượng sữa công thức mà bạn mong muốn.

Những hạt bột sữa công thức nhỏ li ti này sẽ được hòa tan ngay lập tức.



Lắp núm vú cao su vào bình sữa trẻ em và lắc lại lần nữa để hòa tan hoàn toàn. Ngâm bình sữa trẻ em vào nước lạnh để giảm nhiệt độ về nhiệt độ cơ thể.



●Chú ý để phòng

●Xin hãy để phòng bỏng khi bạn pha sữa công thức với nước nóng trên 70°C, bình sữa sẽ nóng. Chúng tôi khuyên bạn nên bọc bình sữa lại bằng một chiếc khăn sạch hoặc dùng gang tay lò nướng hay miếng nhắc nổi khi pha sữa công thức trẻ em.

●Khi pha sữa công thức trẻ em, loại nước mà bạn cho thêm vào sau cùng để đạt lượng sữa mong muốn có thể là nước sạch đã được đun sôi một lần và làm mát.

●Bình sữa công thức được pha bằng nước nóng trên 70°C nên được xả dưới dòng nước mát hoặc ngâm trong nước lạnh để làm mát về nhiệt độ thích hợp cho bé uống (xấp xỉ nhiệt độ cơ thể).

●Trước khi cho bé uống sữa công thức, luôn kiểm tra xem nhiệt độ sữa công thức có phù hợp để cho bé uống hay không (xấp xỉ nhiệt độ cơ thể) bằng cách nhỏ vài giọt sữa lên mặt trong cổ tay bạn hoặc đặt bình sữa áp vào mặt trong cổ tay bạn.

●Mặc dù phía bên ngoài bình sữa có thể mát khi được làm mát, nhưng sữa công thức bên trong bình có thể vẫn còn nóng. Hãy luôn kiểm tra nhiệt độ sữa công thức trước khi cho bé uống.

Cả mẹ và bé đều nên chú ý để phòng bỏng!